

Số: /BC-BDT

Bắc Giang, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả công tác phòng, chống mại dâm năm 2023 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 21/KHBCĐ ngày 07/02/2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống TP, TNXH & XDPTTDBVANTQ tỉnh; Công văn số 3579/LĐTĐ & XH-PCTNXH ngày 01/12/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống mại dâm năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ban Dân tộc báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2023

1. Công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số 4311/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2025; Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 50/KH-BDT ngày 31/01/2023 Công tác tuyên truyền, vận động và phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 5783/KH-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 43/KH-BDT ngày 19/01/2023 Kế hoạch công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tích cực phối hợp triển khai lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm, phòng chống ma túy và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS. Tham gia thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Chỉ đạo Phòng Dân tộc các huyện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp; nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự phòng, chống tội phạm và tệ nạn mại dâm trên địa bàn; tổ chức tốt việc lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm với công tác PBGDPL; công tác tuyên truyền, vận động với phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm

- Năm 2023 tổ chức 02 hội thi tìm hiểu pháp luật tại huyện Lục Ngạn, Sơn

Động thu hút hơn với hơn 500 người tham gia cổ vũ, lồng ghép 116 Hội nghị tuyên truyền, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; 10 phóng sự, 10 bài, 12 tin qua Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, qua Báo Bắc Giang, phát hành 43.000 tờ rơi. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền chính sách pháp luật về dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; phòng, chống ma túy, mại dâm, các văn bản phòng, chống ma túy, mại dâm; Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các quy định về tôn giáo, tự do tín ngưỡng, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

- Công tác triển khai PBGDPL cho đối tượng đặc thù được quan tâm, hàng năm thường xuyên phối hợp với UBND các huyện tổ chức hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh về kỹ năng tuyên truyền, vận động, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội vùng đồng bào DTTS và một số quy định của pháp luật về Luật hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là các kỹ năng tuyên truyền PBGDPL và kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Phối hợp UBND các huyện Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Công an tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức lồng ghép 4 hội nghị tập huấn tại 4 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và 01 hội nghị tại thành phố Bắc Giang với trên 540 lượt người uy tín tham dự. Nội dung tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội vùng đồng bào DTTS, một số quy định của pháp luật về Luật hòa giải ở cơ sở với tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; nghiệp vụ xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng chính quyền thân thiện; Kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống, “điểm nóng” ở cơ sở.

- Nhằm phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh với các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Ban Dân tộc đã thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời Báo Bắc Giang, báo Dân tộc Phát triển và đăng Bản tin điện tử đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ban phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động đồng bào giảm các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện cho đồng bào DTTS tiếp cận với chính sách để nâng cao nhận thức, tuyên truyền các chính sách đang thực hiện tại địa phương, nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các tệ nạn xã hội.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, từ đó tham gia tích cực

phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Công tác phòng, chống mại dâm được lãnh đạo Ban Dân tộc quan tâm chỉ đạo, chủ động nắm tình hình, sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức trong công tác phòng chống mại dâm trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện Luật; phối hợp với Công an tỉnh, phòng Dân tộc các huyện và UBND các xã tổ chức rà soát địa bàn có tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm, địa bàn trọng điểm mại dâm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó xây dựng kế hoạch, xác định đối tượng tuyên truyền, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với địa bàn vùng dân tộc thiểu số.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của một số đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn. Một bộ phận không nhỏ người dân vẫn chưa nhận thức đúng về vai trò của pháp luật.

- Nguồn kinh phí thực hiện cho công tác này chưa được bố trí, do đó chỉ thực hiện lồng ghép với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nên hiệu quả hạn chế.

- Hiện nay, hoạt động mại dâm hoạt động rất tinh vi nên rất khó để phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 544/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

3. Phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn

vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm trên địa bàn vùng dân tộc miền núi thông qua các hình thức tuyên truyền phù hợp.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền có những giải pháp khắc phục, giải quyết vướng mắc đang phát sinh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện công tác tranh thủ, vận động cá biệt những người có ảnh hưởng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết các vụ việc phức tạp, các điểm nóng về tệ nạn xã hội trên địa bàn vùng dân tộc.

5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền phòng chống mại dâm thông qua lồng ghép nội với tuyên truyền, phổ biến GDPL phòng chống ma túy, chống HIV/AIDS, mua bán người và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế; đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bền vững.

6. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Đài, Báo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các quy định pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm và các quy định khác có liên quan đến đời sống của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống mại dâm năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ban Dân tộc tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng CM, bộ phận;
- Lưu: VT, KHTT.

TRƯỞNG BAN

Vi Thanh Quyền